

**UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 894/SNNPTNT-VP
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch
Covid-19.

Kiên Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 821/UBND-KGVX ngày 15/6/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (*đính kèm văn bản*).

Trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn nêu trên và nhằm thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Công văn số 719/UBND-KGVX ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh, trong 15 ngày qua tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cơ bản được kiểm soát theo yêu cầu. Người dân từ các nơi khác đến, trở về Kiên Giang đa số đều được theo dõi, cách ly y tế và điều trị kịp thời, chặt chẽ và đúng quy định. Các ngành, các địa phương đã tập trung tuyên truyền, thông tin nhanh chóng về diễn biến của dịch bệnh để người dân nắm chắc tình hình, không hoang mang, từ đó đồng thuận, tự giác thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, đặc biệt là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và các quy định tạm thời ban hành theo Công văn số 719/UBND-KGVX ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp trên thế giới và cả trong nước; trong khu vực Đông Nam Á, số ca mắc mới có giảm nhẹ nhưng số lượng ca mắc mới bình quân trong tuần vẫn còn cao. Trong nước, trong 2 tuần qua đã có thêm 3.722 ca mắc mới. Mặc dù chủ yếu tập trung ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã có thêm một số địa phương có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, trong đó có một số tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tại Thành phố Hồ Chí Minh một số chùm ca bệnh mới chưa xác định được nguồn lây, đặc biệt tiếp tục xuất hiện ổ dịch mới tại Bệnh viện bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước tình hình trên, để tiếp tục chủ động phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm các chủ trương của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chủ động kiểm soát và thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Công văn số 719/UBND-KGVX ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh, đồng thời tập trung chủ động rà soát, bổ sung các phương án, kịch bản ứng phó với mọi tình huống, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thỏa mãn với

những kết quả hiện nay. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm vai trò, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm chính trong tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.

2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt linh hoạt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chú trọng tăng cường kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch, thực hiện khuyến cáo 5K tại cơ quan, đơn vị. Quyết tâm nâng cao năng lực phát hiện sớm nhất các đối tượng có nguy cơ để áp dụng các biện pháp cách ly, khoanh vùng, dập dịch và không để hình thành ổ dịch tại các khu vực này.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân tổ chức triển khai, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm thuộc lĩnh vực, đơn vị quản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các phòng chuyên môn thuộc sở và các đơn vị trực thuộc báo cáo và có ý kiến đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT để xem xét, xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Sở NN&PTNT;
- LĐVP;
- Các phòng chuyên môn thuộc sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, nthlien.



Quảng Trọng Chao